



Title :	ม.แม่ฟ้าหลวง มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มบัณฑิต เน้นภาษา " อังกฤษ - จีน " - เปิดวิชาอาเซียน เรียนรู้บริบทโลก
Subject Heading 1 :	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 2 :	-
Source :	ล้านนา, ปีที่ 15 ฉบับที่ 82 วันที่ 25 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2553 หน้า 9
Date :	

ม.แม่ฟ้าหลวง มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มบัณฑิต เน้นภาษา "อังกฤษ-จีน"-เปิดวิชาอาเซียน เรียนรู้บริบทโลก

รศ.นสพ.ดร.เทอด เทศประทีป อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า มฟล.ตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ตามรอยสมเด็จพระย่า ภารกิจสำคัญคือ การปลูกป่า สร้างคน ในส่วนของการสร้างคุณภาพของคนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ คุณภาพด้านวิชาการ และคุณภาพที่เป็นมูลค่าเพิ่ม มฟล.จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลัก ซึ่งบัณฑิตจะได้ประโยชน์ทั้งการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและบ่มเพาะความเป็นคนที่รู้จักขนขวายหาความรู้ด้วยตัวเอง เช่น นักศึกษาที่เข้าเรียนในชั้นเรียนที่สอนด้วยภาษาอังกฤษในช่วงแรกยังฟังไม่ได้ครบถ้อยความ ต้องอาศัยหาข้อมูลเพิ่มจากหนังสือในห้องสมุด หรือจากอินเทอร์เน็ต ตามหัวข้อที่อาจารย์สอนในชั้นเรียน นอกจากนี้ การรวมตัวกันของกลุ่มประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในระดับอาเซียน ทำให้ มฟล.ฝึกอบรมบัณฑิตให้เป็นพลเมืองอาเซียน และเป็นก้าวต่อไปในการเป็นพลเมืองของโลก โดยพัฒนาทักษะด้านภาษา นอกจากใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองแล้ว จะสนับสนุนให้พัฒนาทักษะภาษาที่สาม โดยเฉพาะภาษาจีน รวมทั้งเปิดให้มีรายวิชาเกี่ยวกับอาเซียน มีเนื้อหาตั้งแต่ที่มาของความร่วมมือกันของกลุ่มอาเซียน ไปจนถึงกรอบการค้าและข้อตกลงต่างๆ รวมทั้งบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก และต่อไปจะต้องออกแบบหลักสูตรให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจในบริบทของโลกด้วย

"ไม่เฉพาะภาคทฤษฎีเท่านั้น มฟล.จะสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสสัมผัสโลกในระดับอาเซียนและระดับโลก ทั้งในรูปแบบโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ หรือในรูปแบบของการฝึกงาน ดูงาน หน่วยงานที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย เพื่อทำความเข้าใจกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรนั้นๆ เหล่านี้นอกจากจะช่วยขยายโอกาสในการทำงานของบัณฑิตให้กว้างขึ้น การเรียนรู้บริบทของสังคมโลกจะนำมาสู่อยู่

ร่วมกันอย่างสันติ" รศ.นสพ.ดร. เทอดกล่าว

รศ.นสพ.ดร. เทอดกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม มฟล.ยังเป็นกล่องปัญญาให้กับชุมชน โดยมีสถาบันวิจัยสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นเจตนาของมหาวิทยาลัยที่จะเอาปัญหาของชุมชนมาศึกษาทำความเข้าใจไปจนถึงการหาแนวทางในการแก้ไขโดยเฉพาะเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในจุดที่เป็นชายแดน มีความหลากหลายในหลายด้านโดยเฉพาะวัฒนธรรม มีหลายโครงการที่ได้ทำไปแล้ว อย่างการร่วมกับ กทช.หรือตลาดทุน ในการพัฒนาครู อาจารย์ระดับชั้นพื้นฐาน ทั้งประเด็นวิธีคิดและทักษะในการผลิตสื่อการเรียนการสอน

รศ.นสพ.ดร.เทอดกล่าวว่า สำหรับแนวการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2553 นั้น สัดส่วนการรับตรงกับรับจากระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชั่นส์ โกลด์เคียงกัน ประมาณ 50 ต่อ 50 โดยรับตรงจากโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ กับรับตรงจากทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในอนาคตมองว่าระบบการคัดเลือกกลางจะทำให้มหาวิทยาลัยใหม่เกิดได้ยาก เพราะนักเรียนจะสนใจมหาวิทยาลัยที่เปิดมานาน สิ่งนี้ทำให้ มฟล.มีแนวทางของตัวเองชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการสอนด้วยภาษาอังกฤษ หรือการเปิดสอนในสาขาวิชาที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไป

"ส่วนที่ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ม.6 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 50% นั้น อาจมาจาก 2 กรณีคือ ข้อสอบยาก หรือเป็นที่นักเรียนเอง ซึ่งการแก้ปัญหาหลายปัจจัยที่จะสนับสนุน อยู่ที่วิธีคิด ตนคิดว่าครูสำคัญ ทั้งเรื่องวิธีคิดและการทำสื่อการเรียนการสอน เพื่อช่วยในการถ่ายทอดความคิदनั้นสู่เด็กๆ มฟล.จึงมีโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาครูต่อเนื่อง และด้วยความที่ต้องการให้การช่วยเหลือนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนงานพัฒนาครูชนบท" รศ.นสพ.ดร. เทอดกล่าว